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เริ่มประชุม     เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาครบองคประชุมแลว 

(นางมณฑา  สมมาตย)  จํานวน ๑๗ ทาน   ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ 

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดทําหนาที่เปนประธานสภาฯ อีกครั้ง

หนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๔  

ประจําป ๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหวังเปนอยางยิ่งวาสภา

จะไดรวมกันพิจารณาในเรื่อง  ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและ

ทองถ่ินตอไป  

  บัดนี้   ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๓  ณ  บัดนี้     

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ     

๑. เรื่องแจงใหทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๔ ไดแก องคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการจัดตั้งงบประมาณรายจาย สําหรับรายละเอียดไดจัดวางไวบนโตะทุกทาน

แลว 

๒. ขอแสดงความยินดีกับเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ทานเฟาซี  กะโด  ครับ จบปริญญาเอกจาก UKM ครับ ขอใหทานสมาชิกปรบมือ

แสดงความยินดีตอนรับดวยครับ ปริญญาเอกคนแรกครับ  

๓. ขอแนะนําที่ปรึกษาทานนายก อบจ.ยะลา ซึ่งทานเขามาประชุมครั้งนี้

เปนครั้งแรกนะครับ ทานมนเทียร  แตปูซู  ครับ   

๔. ขอชี้แจงการใชไมคครับ ใหทานสมาชิกใชปุมเดียวนะครับ ปุมที่มีรูป

ปากครับ ปุมที่ ๓ ครับ ปุมแรกเสียงบวก-ลบ และปุมตัดประธานใชอยางเดียวครับ 

ปุมที่มีปากใหสมาชิกใช ดูรูปที่จอครับ กดไมคตัวนี้ทานจะอยูในจอโนนครบั ทานกด

อภิปรายจะโชวในจอใหญ สภานี้ใหญที่สุดในภาคใตแลวนะครับ ที่สวยงามทานใช

ใหเต็มที่นะครับ  

๕. เรียนสมาชิกที่อยูอําเภอรามัน ยะหา บันนังสตา ครับ เรื่องการแจกถุง

ยังชีพกับโครงการของ กสศ.นะครับ รายละเอียดไดแจกไปแลวนะครับ เฉพาะ ๓ 

อําเภอ นะครับ  ในไลนก็มีครับ  ใหดูวาเขาจะไปแจกวันไหน  ใหสมาชิกไปรวม  ไม 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  จําเปนตองคนในอําเภอที่ถูกกลาวนะครับ เบตง ธารโต กรงปนัง กาบัง ก็ไปรวมได

นะครับ     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๓  เมื่อ

วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม  

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะลา  

(นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล) ทําหนาที่แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผล

การตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  ๖/

๒๕๖๓   วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 

๓. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ.บันนังสตา กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ 

๕. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.ธารโต  กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.กรงปนัง  กรรมการ 

๗. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒ อ.บันนังสตา   

    กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    ประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ไดกลาว

เปดการประชุมและดําเนิ นการตามระเบียบวาระ  ประธานได เนน ยํ้าให

คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วา

ไดใจความถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ  

สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓   

ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ

ไดทําการตรวจสอบรายงานการประชุม  จนแลวเสร็จ   ปรากฏวาไมมีการขอเสนอ

แกไขขอความเพ่ิมเติมแตประการใด เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  ลงชื่อ  
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ  นายไฟซอล  ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึก

ตรวจรายงานการประชุม  การประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ ๑๙ ทาน

ครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๓  

โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๙  เสียงครับ สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการ

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๙ กันยายน 

๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  ไมมนีะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ        

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จํานวน ๑๙ เสียงครับ   

  ระเบียบวาระท่ี ๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณียังมิไดกอ

หนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม กองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เรียนเชิญทานนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   

  ดวยฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน เพ่ือทําการเบิกจายเงินภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งเปนรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม และไมสามารถดําเนินการเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  จํานวน ๒ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๘๑,๒๐๐.-บาท โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังตอไปนี้ 

  หลักการ 

  ขอกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณี

โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  

  กองกิจการสภา อบจ. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกอบดวย 

  ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา ๓๖,๐๐๐ บีทียู 

จํานวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๔๗,๐๐๐.-บาท  เปนเงิน ๑๔๑,๐๐๐.-บาท 
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นายก อบจ.ยะลา  ๒. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู 

จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๔๐,๒๐๐.-บาท 

  เหตุผล 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมีการโอนลดงบประมาณที่ไม

มีความจําเปนตองใชไปตั้งจายเปนรายการใหม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทําให

ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕๙ “ในกรณีท่ีมีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตอง

ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

  จึงเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติ

ใหกันเงินงบประมาณดังกลาวตอไป  ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เรียนเชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีทานสมาชิกอภิปรายใชไหมครับ 

ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขานุการฯ นับองคประชุมครับ จํานวน 

๒๐ ทาน ครบองคประชุมครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหกัน

เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจาย

รายการใหม กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โปรดยกมือครับ จํานวน 

๒๐ เสียง ครับ สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม กองกิจการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมีนะครับ 

  มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม กองกิจการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด  จํานวน ๒๐ เสียง   

 ระเบียบวาระที่  ๔  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีไมกอหนี้

ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจายรายการใหม กองคลัง   เรียนเชิญ

ทานนายกเสนอญัตติครบั 
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นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

    กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   

ดวยผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  งบประมาณ

กองคลัง หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดดําเนินการกอหนี้

ผูกพัน เพื่อทําการเบิกจายเงินภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเปนรายการ

โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ และไมสามารถ

เบิกจายเงินไดทันภายในป งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓  รวมเป นเงินทั้ งสิ้ น 

๗,๗๕๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน) โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 

 ขอกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณี

โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม) ประกอบดวย 

 ๑. แผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารตลาดนัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

อําเภอยะหา จังหวัดยะลา เปนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (หกลานเกาแสนบาทถวน)  

 ๒. แผนงานการบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท (แปด

แสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน) 

     เหตุผล 

 เนื่องจากกองคลัง ไดรับอนุมัติงบประมาณดังกลาว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๖๓ ทําใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณรายจาย ป พ.ศ. 

๒๕๖๓  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๖๑  ขอ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได

กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะหนึ่งป” 

 จึงขอเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมตักิันเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ  เชิญทานเฉลิมพล ครับ

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง

ยะลา กระผมตองขอบคณุทานประธานที่ใหโอกาสขึ้นมา ขออนุญาตที่จะใชเวลาสัก

เล็กนอย ในการที่จะแสดงความเห็นในญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 

ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตที่จะเสนอความเห็น ในเรื่องของการกัน

เงินจากแผนงานการพาณิชย ประเด็นนี้ที่ไดนําขึ้นมา ขออนุญาตท่ีประชุม เรียน

ทานประธานผานไปยังฝายบริหาร ประเด็นของญัตติกันเงินเพื่อปรับปรุงอาคาร

ตลาดนัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผมรูสึกดีใจที่ถึงแมวา เวลามันกําลังจะ

ผานเลย  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เดี๋ยวขออนุญาตทานเฉลิมพล ครับ ญัตตินี้เราอภิปรายไปแลว ขอให 

อภิปรายวาเราจะกันหรือไมกันครับ ญัตตินี้เราขออนุมัติที่สภาในเรื่องคาใชจาย

เหลือจายในสมัยที่แลวนะครับ ทานกรุณาอภิปรายเรื่องจะกันหรือไมกันนะครับ ถา

ไมกันเพราะอะไร ถาจะผานเพราะอะไร ตอนนี้กันเงินอยางเดียวนะครับ ทานครับ 

ญัตติที่เราอภิปรายใหผานงบประมาณนั้น เราผานไปแลวนะครับ ทานกรุณา

อภิปราย เรื่องตลาดนัดเราอภิปรายไปแลวครับทาน กรุณาอภิปรายในวาระนี้นะ

ครับ เชิญครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ขอบพระคุณครับทานประธาน ก็ในทํานองเดียวกันนะครับ ผมเองซึ่ง 

หยิบข้ึนมาไมไดอภิปรายในเรื่องการที่จะที่มา อยากกราบเรียนสั้น ๆ อยางนั้น 

เพ่ือใหเวลามันนอยลง ที่ผมเห็นดวยที่จะใหกัน เพราะวาโครงการปรับปรุงมันเปน

สาระสําคัญมากอน และก็เห็นดวยนะครับที่จะใหปรับปรุง เพราะวาเกี่ยวพันกับ

ผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนในจังหวัด ในเรื่องของตลาดเกษตรครับ เมื่อเปน

อยางนี้ผมคงจะไมไดยอนลงไปลึกวาเหตุผลอยางไร แตผมเห็นดวยที่จะใหกัน เห็น

อยางนั้นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอบคุณทานเฉลิมพลครบั มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ คือในวาระนี้ 

ขออภิปรายในเรื่องจะกันหรือไมกันนะครับ ถาไมกันเพราะอะไรลักษณะนี้นะครับ 

แตถาเรื่องที่ เราจะไมใหผานมันไมไดแลว เพราะวาเราผานไปแลวนะครับ ใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมนะครับ ในเรื่องของเงินเหลือจาย ขอบคุณ

ครับ มีทานสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ เรื่องเหตุผลในการกันเงิน เชิญครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติครับ  ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๐ ทาน 

ครับ ครบองคประชุมครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา และสิ่งกอสราง กรณีไมกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจาย

รายการใหม กองคลัง  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ เสียง ครับ สมาชิกทานใดไม

อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณไีมกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจายรายการใหม กองคลัง  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมี  

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไมกอหนี้

ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม กองคลัง จํานวน ๒๐ 

เสียง   

 ระเบียบวาระที่  ๕  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณียังมิไดกอ

หนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา    

ดวยฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน เพ่ือทําการเบิกจายเงินภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งเปนรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม และไมสามารถดําเนินการเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓   รายการค า จัดซื้ อรถยนต ตรวจการณ  จํ านวน  ๓  คัน  ในวงเงิน 

๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีหลักเกณฑและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

 ขอกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณี

โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาจัดซื้อรถยนตตรวจ

การณ จํานวน ๓ คัน ในวงเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท 

 เหตุผล 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมีการโอนเงินงบประมาณที่

ไมมีความจําเปนตองใชไปตั้งจายเปนรายการใหม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  ทํา

ใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนั้น เพ่ือให 
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นายก อบจ.ยะลา การดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕๙  “ในกรณีที่มีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตอง

ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

 จึงเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติ

ใหกันเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไมมนีะครับ ถาไมมีผมขอมติที่ 

ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๐ ทาน ครบองคประชุม

ครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ เสียง ครับ สมาชิกทานใด

ไมอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณ

เพ่ือตั้งจายรายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ไมมีนะครับ งดออก

เสียงไมมีนะครับ  

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหกันเงนิงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด   จํานวน ๒๐ เสียง ครับ  

 ระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจายรายการใหม กองชาง เรียน

เชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ผมขออนุญาต

ทานประธานสภา ในระเบียบวาระที่ ๖, ๗ รวมทั้งระเบียบวาระที่ ๘ ผมขออนุญาต

ทานประธานสภา มอบหมายใหทานรองนายก ทานระเดน  สะมะแอ  เปนผูเสนอ 

ญัตติทั้ง ๓ ระเบียบวาระ คือ ๖, ๗, ๘  ขออนุญาตครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับ อนุญาตครับ เรียนเชิญทานรองระเดน ครับ 
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รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือเสนอญัตติ ขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณ

เพ่ือตั้งจายรายการใหม กองชาง 

ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่ งกอสราง กรณี ยั งมิ ไดก อหนี้ ผูก พัน เพ่ือทํ าการเบิกจาย เงินภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งเปนรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการ

ใหม และไมสามารถดําเนินการเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

จํานวน ๗ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๘๔,๐๐๐.-บาท  โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอกันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไม

กอหนี้ผูกพัน รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประกอบดวย 

 ๑. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น บานโตะพราน หมู

ที่ ๑  ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ

จายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น ขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. ยาว 

๑๙.๐๐ ม. (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

 ๒. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น บานกะลูแป หมูที่ 

๒ ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น ขนาดกวาง ๘.๐๐ ม. ยาว 

๑๙.๐๐ ม. (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

 ๓. โครงการปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทางสาย ยล.ถ ๑-๐๐๔๕ บาน

ปะแต ตําบลกอตอตือระ – บานบือยอง ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัด

ยะลา งบประมาณ ๑๐,๙๙๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงและซอม

บํารุงรักษาทาง ผิวทางกวาง ๖.๐๐ ม. ไหลทางกวาง ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. ระยะทาง 

๒.๐๐๐ กิโลเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

 ๔. โครงการกอสรางถนน คสล. สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๘๘๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคากอสราง 
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รองนายก อบจ.ยะลา ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ผิว

จราจรไมนอยกวา ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) ตั้งจายจาก

เงินรายได (กองชาง) 

 ๕. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานลือเน็ง หมูที่ ๒ ตําบลปะแต – 

บ านเตียง หมูที่  ๗  ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จั งหวัดยะลา งบประมาณ 

๔,๓๖๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. 

ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๕,๐๐๐.๐๐ 

ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  

 ๖. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรานอ หมูที่ ๘ 

ตําบลตาเนาะปูเตะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๔๙๘,๐๐๐ 

บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๕๐ 

ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ทอกลม คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ 

ม. พรอมบอพัก คสล. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 

๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

 ๗. โครงการปรับปรุงซอมแซมและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบ

กระพริบ งบประมาณ ๒,๘๔๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมและ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบประกอบดวย ตูไฟกระพริบพรอม

อุปกรณ งานเสา งานโครงสรางฐานราก/ตน (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) ตั้งจายจาก

เงินรายได (กองชาง)  

     เหตุผล 

     เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมีการโอนลดงบประมาณ 

ที่ไมมีความจําเปนตองใชไปตั้งจายเปนรายการใหม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  

ทําใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนั้น  

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๕๙ “ในกรณีที่

มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ

จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ

อนุมตักิันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

 จึงเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติ

ใหกันเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครบั  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ  เชิญทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  

ขอบคุณทานประธานที่ไดใหโอกาสใหผมข้ึนมาอภิปรายครับ ทานประธานครับ 

ดวยระเบียบวาระผมก็ไดอานกอนหนาท่ีจะเขาหองประชุมแลววา เนื่องจาก

ระเบียบวาระที่ ๓ ถึง ๖ เปนเรื่องเดียวกัน เปนเรื่องของการกันงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  จะเห็นไดวาแยกกองนะครับ ระเบียบวาระที่ ๓ กัน

เงินในสวนของกองกิจการสภา อบจ. ระเบียบวาระที่ ๔ กันเงินในสวนของกองคลัง 

ระเบียบวาระที่ ๕ ก็เปนการกันเงินในสวนของสํานักงานปลัดฯ สวนระเบียบวาระที่ 

๖ กันเงินในสวนของกองชาง ผมถือวาเปนเรื่องเดียวกัน เพียงแตวาแยกกองครับ 

ระเบียบวาระที่ ๓ ถึง ๖  ก็เปนการประขุมสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว ที่

เราไดมีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

ครับ  ซึ่ งผมเห็นวาเปนการทําตามระเบียบขั้นตอนการใชจายงบประมาณ 

เนื่องจากวาการโอนงบประมาณครั้งที่ผานมานั้น โดยขอจํากัดในเรื่องของการ

เบิกจายงบประมาณ เนื่องจากวาปนี้ ป ๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ก็ถือวา

สิ้นสุดปงบประมาณของป ๖๓  ตามที่ทานนายกไดนําเสนอขออนุมัติกันเงิน คงตอง

ไปดําเนินการในป ๖๔ ครับ ในสวนนี้ผมไมไดติดใจครับ ผมเห็นดวยครับ ก็ตองเห็น

ดวยอยูแลวครับ เนื่องจากวาเราผานงบประมาณไปแลว วาระนี้เพียงขั้นตอนการกัน

เงินเพ่ือดําเนินการตอไปครับ ซึ่งที่ผมจะตั้งขอสังเกต เนื่องจากวาปงบประมาณ ๖๓  

เราไมไดดําเนินการแลว ป ๖๔ จะดําเนินการโครงการเหลานี้  สิ่งที่สําคัญผม

อยากจะฝากเนนเจาหนาที่ที่เก่ียวของครับวา การกอหนี้ผูกพันในครั้งตอไปนั้น เรา

จะตองดูชวงเวลาของการกอหนี้ผูกพันดวยครับ เนื่องจากวาสองสามเดือนถัดจากนี้

ไปจะเปนหนาฝนของบานเรา บางโครงการหากเรากอหนี้ผูกพันชวงฤดูฝน 

ยกตัวอยาง สมมุติเราทําโครงการถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ไมวาจะเปนโครงการ 

อยางถนนลาดยาง ผมก็มองวามันไมเหมาะสม ไมสมควร เนื่องจากวาถาทําหนาฝน

ทุกอยางก็ทําอยาก เมื่อเรากอหนี้ผูกพันแลวสัญญามันก็ตองเดิน ระยะเวลาที่การ

ดําเนินงานมันตองเดินนับจากเรากอหนี้ผูกพัน หากสัญญาไปเริ่มชวงนี้ มันจะมี

ปญหา 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   แตทานครับกรณีนี้ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ทั้ง ๙ รายการครับ ที่ทานพูด 

เปนกรณีผูกพันครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  ผมเขาใจครับ เพราะสองสวนผมมองแลววา ๗, ๘ ขอบัญญัติเดิม เพียงแต

วาเราไมไดกอหนี้ผูกพัน แตเปนขอบัญญัติของปกติ อันนี้เปนรายการใหม ผมขอ 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ฝากนะครับ ผมไมไดอภิปราย ฝากวาโครงการที่จะทํา เพราะวาเปนโครงการท่ี

จะตองทําในป ๖๔  ใชไหมครับทานประธาน เพราะวาปนี้เราไมมีเวลาแลวครับ 

เพราะฉะนั้น ผมก็แคตั้งขอสังเกตวา การทําสัญญาสวนฝายกองคลัง พัสดุในการที่

จะเรียกทําสัญญากําหนดชวงเวลา ที่จะเรียกแตละโครงการมาทําสัญญาผมวามัน

อยูที่เรา อยูที่เจาหนาที่เราจะกําหนดได เพราะในป ๖๔ เราสามารถดําเนินการได

ทั้งป เพราะการกันวันนี้  เรากันไปทั้งป ๖๔  อยูแลว ใชไหมครับทานประธาน 

ถูกตองนะครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เอาอยางนี้ครับทาน ขออธิบายนิดหนึ่ง กรณีทั้งหมดที่เรากันไวนี้เปนเงิน

เหลือจายนะครับ เพราะฉะนั้น เราจะตั้งกอน ในเดือนสิงหาคม กันยายน เราจะตั้ง

กอนเปลี่ยนแปลงกอนไมได เพราะเราไมไดใชกรณีนี้เปนกรณีเหลือจายครับทาน

ครับ แลวที่ทานวาจะทําสัญญานั้น ก็เปนเรื่องของทางฝายบริหารวาจะทันหรือไม

ทัน นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับ กรณีท่ีผมพูดนี้กรณีเหลือจาย เราจะตั้งกอนที่จะฝนตก

หรือฟาแลงหรืออะไร มันกระทํากันไมไดครับทานครับ พอตั้งรายการใหมเหมือน

ทานพูดถูกแลวนะครับ มันกรณีฝนตกบางอะไรบาง อันนั้นอยูที่เจาหนาที่ที่จะ

ดําเนินการขอบคุณครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  บางทีทานประธานอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนกับผมนะครับ สิ่งที่ผมอยาก

อภิปรายก็คือ ในเรื่องการกอหนี้ผูกพันครับ มันไมเก่ียวกับกันเงิน กันเงินผมอนุญาต 

ผมเห็นดวย การกอหนี้ผูกพันถือวา รายการใหม รายการเกาก็เหมือนกัน เพราะบาง

รายการเปนรายการเกาก็มีทานประธานครับ ๗, ๘ เปนรายการเกา บางทีงบมาไม

ทัน บางทีเราจะกอหนี้ผูกพันยังไมทัน ที่ผมฝากก็คือการกอหนี้ผูกพันครับ ทาน

ประธานครับ ทานอาจจะเขาใจวากันเงิน ผมเพียงแตวาตั้งขอสังเกตในเรื่องของกอ

หนี้ผูกพัน หมายถึงวา เราจะมีโครงการ ทานประธานมีความเขาใจมากกวาผม 

เพียงแตวาเจาหนาที่เขาคงเขาใจนะครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  คืออยางนี้ครับทาน ตอนนี้เราพิจารณาวาระที่ ๖ อยู ในกรณีไมกอหนี้ครับ 

ในวาระที่ ๗ เปนเรื่องการกอหนี้นะครับ ผมก็วาอยางนั้นครับ แตวาทานจะรวบ

ทีเดียวเลย ก็ไมเปนไรเชิญครับ   

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  ผมแคตั้งขอสังเกตครับทานประธานครับ ผมเขาใจวาทั้งสองญัตติ ทั้งหมด

นั้น ยังไมไดกอหนี้ผูกพันเลย ทานประธานครับ ผมเพียงแตวา อยากจะฝากวาการ

กอหนี้ผูกพันในระยะเวลาที่จะถึงนี้ ดูชวงเวลาแตละโครงการ ผมอยากจะให

โครงการแตละโครงการมันเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชนเทานั้นเองครับ

ทานประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอบคุณทานมะรุสะดี เปนอยางมากครับ เชิญทานนายกครับ 
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นายก อบจ.ยะลา     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอ่ืนก็ตอง

ขอขอบคุณทาน สจ. ทั้งสองทานนะครับ  ที่ไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นใน

ญัตติที่เราประชุมสภาในวันนี้ ที่ผมตองลุกขึ้นมาชี้แจง เนื่องจากมีความสับสนใน

เรื่องของความเขาใจครับ ทานสมาชิกจากอําเภอบันนังสตา เขาไดอภิปรายในเรื่อง

ของขอกันเงินท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ ๒๕๖๓  ซึ่งความ

เขาใจก็คือวา  วันนี้เรามาขออนุมัติสภา  เพ่ือกันเงินที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันทัน 

ในปงบประมาณ ป ๒๕๖๓  การที่ทานไดใหขอสังเกตวา การดําเนินงานโครงการ

ตาง ๆ ที่ไดกันเงินในป ๖๓ ซึ่งมีหลายโครงการนั้น ถาเราไปดําเนินการในเรื่องของ

โครงการ ซึ่งอยูในชวงที่วามันไมเหมาะสม เชน ฝนตกน้ําทวมก็จะทําใหการกอสราง

นั้นมีปญหา ดวยระยะเวลาอาจจะไมสามารถดําเนินการทันครับ ในชวงของการทํา

สัญญาอาจจะลาชา ทําใหผูประกอบการโดยปรับ หรืองานออกมาไมมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งทานเปนหวง แตอันนั้นผมเขาใจวากอหนี้ผูกพันทุกโครงการในวันนี้ แตทาง

ผูเกี่ยวของในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง ในเรื่องของการทําแบบอะไรตาง ๆ นั้น ก็

จะไปดูวาเหมาะสมที่จะเรียกมาทําสัญญาตอนไหน ก็อาจจะวาไมใชเดือน

พฤศจิกายน ธันวาคม ซึ่งอยูในชวงหนาฝน อาจจะเรียกมาทําสัญญาในชวงของ

เดือนกุมภาพันธ มีนาคม  ซึ่งก็จะไมกระทบในเรื่องของการทําสัญญา และก็ไม

สามารถดําเนินงานได เนื่องจากประสบปญหาในเรื่องของฝนตกอะไรตาง ๆ 

อยางเชน ถนนคอนกรีตอยางนี้เปนตน ซึ่งความเขาใจของทานประธานก็เขาใจ

ถูกตองวา วันนี้ตองกัน แตทานสมาชิกกันวันนี้ และก็ไปดูระยะเวลาที่เหมาะสมวา

จะดําเนินการในชวงไหน เพราะฉะนั้น ก็คิดวาขอสังเกตของทานสมาชิกทางฝาย

ผูเก่ียวของในเรื่องของการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง ก็จะไปดูวาเหมาะสมชวงไหนครับ 

ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับเขาใจครับ ถูกทั้งคูนะครับ เชิญครับสมาชิกทานใดอีกไหมครับ  

เชิญทาน วรเกียรติ ครับ   

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําภอเมืองยะลา  

ผมเห็นดวยนะครับในญัตติดังกลาวนี้ แตผมขอเสนอแนะแบบนี้นะครับ เพ่ือความ

กระจางเก่ียวกับในญัตติดังกลาวนี้นะครับ ถาเรามาดูในระเบียบวาระแลวคําอธิบาย

ตาง ๆ นั้น ในขอ ๕๙  เพียงแตวาทางฝายผูบริหารยกขึ้นมา เพียงวรรคเดียว ถาให

ดูในคําอธิบาย เกี่ยวกับการกันเงินนะครับ ในขอ ๕๙ จะมี วรรคสอง วรรคสาม 

และวรรคสี่  โดยเฉพาะวรรคสี่ มันกําหนดชัดครับ วรรคสองเปนคําขยาย ถากัน 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ ไมไดทํายังไง วรรคสี่บอกวา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่ง และขยาย

เวลาเบิกเงินตามวรรคที่แลว หากยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือ

จายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินสะสม ดังนั้น ในฐานะผมเปน

สมาชิก สวนตรงนี้เกี่ยวกับการกันเงินนะครับ ถาในคําอธิบายนะครับ ในความเห็น

ผมนะครับทานประธาน เรียนไปยังฝายบริหารเพ่ือความกระจางชัด ผมวาควรจะ

หยิบยกมาทั้งหมดเลย วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  เพ่ือความเขาใจ

นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ เรื่องการกันเงินทําถูกระเบียบ 

ทุกอยางครับ แตถาเราผานไปแลวเราไม กันก็ตกเปนสะสมถูกตองครับ แต

ผลประโยชนจะไดกับประชาชนหรือไม ใหเราไปคิดประเด็นนั้นครับ ถาเราไมกัน

โดยเหตุผลอะไรนะครับ และคนท่ีเดือดรอนไมใชเรานะครับ ประชาชนครับ ผม

พยายามทําใหถูกระเบียบ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน เชิญครับ มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขานุการฯ นับ

องคประชุมครับ จํานวน ๒๐ ทาน ครบองคประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  รายการ

โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม กองชาง  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ 

เสียง ครับ  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิไดกอ

หนี้ผูกพัน  รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม กองชาง  โปรดยก

มือครับ  ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีนะครับ   

มติ ท่ีประชุม  เปนเอกฉันท   อนุมัติ ให กันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน  รายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม กองชาง  

จํานวน ๒๐ เสียง  

  ระเบียบวาระที่ ๗  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพนั  กองแผนและงบประมาณ  เรียนเชิญทานรองนายกครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อเสนอญัตติใน

ระเบียบวาระที่ ๗  ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
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รองนายก อบจ.ยะลา ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  กอง

แผนและงบประมาณ     

  ฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 

กันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน รายการกอสรางรั้วตลาดกลางสินคาการเกษตรขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา บริเวณสี่แยกมลายูบางกอก ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา งบประมาณ ๙๑๑,๗๐๐ บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

 ขอกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อีก ๑ ป 

เพ่ือทําการเบิกจายเงินภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 กองแผนและงบประมาณ 

 แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง รายการกอสรางรั้วตลาดกลางสินคาการเกษตรขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา บริเวณสี่แยกมลายูบางกอก ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 

 เหตุผล 

 องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดทําการตรวจสอบแลวปรากฏวา 

งบประมาณดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ และไม

สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จึ งมีความ

จําเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน เพ่ือเบิกจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยอาศัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตอง

ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”  

 ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติใหเปนตามระเบียบดังกลาว จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รายการดังกลาวตอไป 

ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ  ไมมีนะครับ  ถาไมมี ผม 

จะขอมติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขาฯ นับองคประชุม จํานวน ๑๘ ทาน  ครบองค

ประชุมครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  กองแผนและงบประมาณ โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๘ 

เสียง สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

กองแผนและงบประมาณ  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ     

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิไดกอ

หนี้ผูกพัน  กองแผนและงบประมาณ  จํานวน ๑๘ เสียง     

  ระเบียบวาระที่ ๘  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีไมกอหนี้

ผูกพัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชิญทานรองนายกเสนอญัตติครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อเสนอญัตติใน

ระเบียบวาระที่ ๘  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี ไมกอหนี้ผูกพัน  กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ดวยผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน เพ่ือทําการเบิก

จายเงินภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๓ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๕๐,๐๐๐.-

บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 

 ขอกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง  ประกอบดวย 

 - คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน ๑ รายการ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  ๑. คากอสรางซุมหนาอาคาร ขนาด ๘.๐๐ × ๑๐.๐๐ ม. และกั้นหองเรียน

อาคารอเนกประสงค พื้นที่ไมนอยกวา ๗๐.๐๐ ตารางเมตร สําหรับโรงเรียนลําพะ

ยาประชานุเคราะห เปนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท  

 - คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๒ รายการ 

 ๑. คากอสรางระบบกรองน้ํา คสล. และถังเก็บน้ําใตดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ 

ลิตร สําหรับโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห เปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

 ๒. คากอสรางรั้ว คสล. ความยาว ๗๗๓ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร สําหรับ

โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห เปนเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐.-บาท 

 เหตุผล 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดทําการตรวจสอบแลวปรากฏ

วา งบประมาณดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ทําใหไม

สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนั้น  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕๙  “การกันเงิน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน

จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอกันเงินตอสภา

ทองถ่ินไดไมเกิน ๑ ป” 

 จึงขอเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมตักิันเงินงบประมาณดังตอไป  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  ผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ เชิญทานเลขานุการฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๘ ทาน  ครบองคประชุม

ครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไม

กอหนี้ผูกพัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โปรดยกมือครับ  จํานวน ๑๘  

เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไมกอหนี้ผูกพัน กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ  งดออกเสียง  ไม

มีนะครับ  

 มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไมกอหนี้

ผูกพัน กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน ๑๘ เสียง 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณีไมกอหนี้ผูกพัน  สํานักปลัด อบจ.  เรียนเชิญทานนายกเสนอ

ญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   

ดวยฝายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่

ไดรับการอนุมัติใหกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือทําการเบิก

จายเงินภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการคาปรับปรุงเครื่องเสียงพรอม

อุปกรณประจําหองประชุมนิบงและหองคลินิกเซ็นเตอร ในวงเงิน ๓๔๖,๐๐๐.-บาท 

เพ่ือขอใหนําเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณาขยาย

เวลาเบิกจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหลักเกณฑและเหตุผล 

ดังตอไปนี้ 

 หลกัการ 

 ขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ไดรับการอนุมัติใหกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพ่ือทําการเบิกจายเงินภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งาน

บริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาปรับปรุงเครื่องเสียงพรอม

อุปกรณประจําหองประชุมนิบงและหองคลินิกเซ็นเตอร  ในวงเงิน ๓๔๖,๐๐๐.-

บาท 

 เหตุผล 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ในบางรายการเพื่อความจําเปนและเหมาะสม

ในการใชงาน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แตยัง

มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงประจําหองประชุม

ดังกลาวเพ่ือใชงานตอไป ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๕๙ วรรค ๒  “ กรณเีม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม 
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นายก อบจ.ยะลา วรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ให

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณี มีความ

จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ

ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการ

ดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไว” 

 จึงเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติ

ใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณดังกลาวตอไป  ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  ผมจะขอมติที่ประชุม

ครับ ทานเลขานุการฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๘ เสียง ครบองคประชุมครับ  

ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณี ไมกอหนี้ผูกพัน  สํานักปลัด อบจ.  โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๘ เสียง  

สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไมกอหนี้

ผูกพัน  สํานักปลัด อบจ.  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีนะครับ  

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณีไมกอหนี้ผูกพัน  สํานักปลัด อบจ.  จํานวน ๑๘ เสียง 

 กอนข้ึนระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอบัญญัติงบประมาณของเราทั้งหมดก็ทําถูก

ระเบียบหมดแลวนะครับ เราโอนเงินมาสภาทองถ่ินมีอํานาจใหโอน เราก็โอน

เรียบรอยแลว ก็สงรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ผูวาราชการจังหวัดทราบ

แลวก็สงเรื่องเขามายังองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทาง อบจ.ยะลา ก็ทําเรื่อง

กันเงินไว ถูกระเบียบทุกอยางนะครับ ผมพยายามจะใหถูกระเบียบทุกอยางแลวนะ

ครับ ตามระเบียบนะครับ ก็ไมมีอะไรก็บริสุทธิ์ทุกอยางแลวนะครับ  

 ระเบียบวาระที่ ๑๐  เรื่องอื่น ๆ  เชิญทานสมาชิกครับ  มีอะไรจะเสนอ

ความคิดเห็นจะเสนอแนะอะไรตาง ๆ เรียนเชิญครับ ในวาระอื่น ๆ เรียนเชิญครับ 

เชิญทานนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔  อําเภอเมืองยะลา  

กอนอ่ืนตองขอบพระคุณทานประธานนะครับที่ใหโอกาส ทานประธานครับ กระผม

ขออนุญาตใชระเบียบวาระอื่น ๆ เพียงสักเล็กนอยนะครับ ทานประธานครับ ผมใน 
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นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี  ฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ 

บริหารสวนจังหวัดยะลาครับ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 

๒๕๖๓  ทานประธานครับ สืบเนื่องดวยคณะกรรมการไดมีการประชุมครับ เพ่ือลง

พ้ืนที่ติดตามประเภทโครงสรางพื้นฐานะ ประเภทถนน แหลงน้ํา และอาคาร

อเนกประสงคนะครับทานประธาน คณะกรรมการไดลงพื้นท่ีในวันที่ ๒ กันยายน 

๒๕๖๓  โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ เจาหนาที่บุคลากร

ของกองแผนฯ อบจ.ยะลา สมาชิกสภา และก็เจาหนาที่ของกองชาง องคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ในสวนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงนะครบั ทานประธาน

ครับ โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือกทั้งหมดมีอยูดวยกัน ๕ โครงการ ในประเภท

ตาง ๆ ครับ  

 ๑. โครงการขุดลอกคลองเจอริ ชวงที่ ๒ อยูที่หมู ๓  หมู ๔  ตําบล  บา

เจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ทานประธานครับ โครงการนี้แลวเสร็จไป

เรียบรอยครับ เปนโครงการที่สามารถแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนในพ้ืนที่ ใน

เรื่องของการทําเกษตรกรรม และก็การใชสอยน้ําเพ่ือใหเกิดประโยชนในทองถิ่นใน

พ้ืนที่ครบั ในวันนั้นไดพบปะกับพี่นองประชาชนในพ้ืนที่ดวยครับ 

 ๒. โครงการอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ชั้น บานโฉลง หมู ๑ ตําบลปุโรง 

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา  โครงการนี้กําลังดําเนินการกอสรางนะครับ ในวัน

ดังกลาวในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ ก็ไดเจอชาวบานในพื้นที่  รวมทั้ ง

โตะอิหมามนะครับ และก็สมาชิกสภาในพื้นท่ีครับ โครงการนี้กําลังดําเนินการ

กอสรางอยูนะครับ และผมก็เชื่อวาโครงการนี้สามารถแกปญหาใหกับพี่นอง

ประชาชนในพ้ืนที่เปนอยางย่ิงนะครับ โดยเฉพาะในการรวมตัว ในการเรียนอัลกุ

รอานในการเรียนกีรออาตี หรือวาการทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนไดอยางดีนะ

ครับ ในวันนั้นไดมีขอแลกเปลี่ยนกับผูนําชุมชนในพื้นที่ดวยนะครับ ทานประธาน

ครับ 

 ๓. โครงการอาคารอเนกประสงค บานรั่วตะวัน หมู ๗ ตําบลบุดี  อําเภอ

เมืองยะลา จังหวัดยะลา  อยูระหวางการดําเนินการ  

 ๔. โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายทา

สาป  ตําบลทาสาป – คลองทราบ  ตําบลยุโป  อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ครับทานประธานครับ อยูระหวางการดําเนินการกอสรางเหมือนกันครับ ในวันนั้นมี

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและก็ไดพบปะกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่เหมือนกันครับ 

โครงการนี้เชื่อวาสามารถแกปญหาในการสัญจรไปมาของพี่นองประชาชนในพ้ืนที  
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นายนิลุกมาน  อลัอิดรีสี เพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แมกระทั่งในเรื่องของการทํามาหากิน หรือวาการขนสง

สินคา หรือการสัญจรไปมานะครับทานประธานครับ 

 ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกําปน หมู ๑ บาน

ทาสาป ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  อยูระหวางดําเนินการ

กอสราง วันนั้นไดมีสมาชิกสภาลงพื้นที่ดวยครับ ก็ไดพบปะกับพี่นองประชาชนใน

เบื้องตน ก็พูดคุย พี่นองเขาฝากมาบอกทานผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาวา โครงการนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถแกปญหาในเรื่องของน้ําทวมไดเปน

อยางดี และพี่นองประชาชนในพื้นที่ก็เชื่อวาอยางนั้น โดยเฉพาะสายบานกําปน 

ชวงฤดูฝนนั้นคอนขางที่จะเปนแองน้ําครับ ในเมื่อถนนหนทางที่มันลาดต่ําแลว ทํา

ใหเกิดน้ําทวม ไมสามารถสัญจรไปมาไดครับ พ่ีนองประชาชนก็เชื่อวา สามารถ

แกปญหาไดอยางมากครับ และก็ตอบโจทยกับบริบทของพ้ืนที่ของพ่ีนองประชาชน

นะครับ  ในวันนั้ น เจ าหน าที่ ของกองแผนฯ รวมถึงคณะกรรมการก็ได ให

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของพ่ีนองประชาชนไวดวยครับ  

 ทานประธานครับ ในสิ่งที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๓  นั้น เชื่อวา

โครงการตาง ๆ ที่ อบจ.ยะลา ไดดําเนินการ ทั้งที่แลวเสร็จ และไมแลวเสร็จ เชื่อวา

สามารถแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่และเปนโครงการที่ เปนความ

ตองการของพ่ีนองประชาชนในพื้นที่นะครับ ทั้งนี้ท้ังนั้น พี่นองประชาชนในพ้ืนที่

ฝากขอบคุณมายังทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ฝายบริหาร 

เจาหนาที่ รวมทั้งสมาชิกสภาผูทรงเกียรติในหองประชุมแหงนี้นะครับ กระผมเอง

ตองขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิกสภา ในการลงพ้ืนที่ในวันนั้นดวยนะครับ 

ขอบพระคุณครบัทานประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกทานใดอีกไหมครับ  เชิญทานสัณฑนพ  ครับ 

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๒ อําเภอเบตง  จาก

การประชุมครั้งที่แลวที่ผมไดอภิปรายถึงเรื่องที่จอดรถนะครับ วันนี้ผมใชเวลา

เดินทางจากเบตงมาใชเวลาประมาณสองชั่วโมงเศษ พอดีระหวางเดินทางก็เจอ

ขบวนอะไรบาง พอดีมีกีฬานะครับ ทําใหผมตองเสียเวลา นึกวามาถึงที่ประชุมชาลง 

จากที่ผมชานะครับ ผมก็ไดเขามาถึง อบจ.ยะลา และไดสอบถามดานหนามีที่จอด

ไหมครับ นองบอกไดเตรียมที่จอดไวแลวครับ ก็ขอขอบคุณทานนายกครับ ที่ไดสั่ง

การลงไปเก่ียวกับที่จอดรถนะครับ ขอบคุณเจาหนาท่ี อบจ.ทุกทาน ที่ไดเสียสละที่

จอดรถใหสมาชิก วันนี้ก็ไดรับความสะดวกมากครับ ขอบพระคุณมากครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครบัทานมะรุสะดีครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  

วันนี้ก็ถือโอกาสในวาระอื่น ๆ นะครับ ทางชาวบานรานอ หมูที่ ๘ ตําบลตาเนาะปู

เตะ ฝากขอบคุณทานนายก ในสวนของกองชางครับ ที่ไดใหความอนุเคราะหรถ

เครื่องจักร รถแม็คโครครับ เพื่อไปขุดบอครับ เพ่ือกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ดวย

ทางหมูบานรานอขณะนี้บางชวงนะครับ จะมีการขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลง ผมก็

เลยไดประสานกับทานนายก แลวก็ผานไปยังกองชางนะครับ ขอความอนุเคราะห

เครื่องจักร บัดนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ ก็ประชาชนฝากขอบคุณ ดีใจมากครับที่

สามารถกักเก็บน้ําไดก็หลายที่ครับ พื้นที่บานรานอจะเปนภูเขาเสียสวนใหญครับ 

แหลงน้ําปจจุบันนี้ก็เริ่มนอยลง ถาไมขุดบอหรือขุดสระเก็บสํารองน้ําในชวงหนาฝน 

ผมวาเดือนสองเดือนภายในมีนาคม เมษายน จะมีการขาดแคลนน้ําอีก ตอนนี้

ชาวบานเขานิยมปลูกทุเรียน ตองใชน้ํา ทุเรียนถาไมมีน้ํา เสียหายแนนอนครับ 

เพราะฉะนั้น อยากจะฝากวาถาเปนไปไดทางพ้ืนที่อ่ืน ๆ นะครับ ถาหากมีการปลูก

ทุเรียน ผมวาตองรองรับในเรื่องการขุดสระเผื่อไวใชในยามคับขัน ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมม ีเชิญทานนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขออนุญาตที่

จะชี้แจงเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ ในวันนี้นะครับ อยากจะเรียนทานสมาชิกวา 

โครงการตาง ๆ ที่ทานสมาชิกไดกรุณาใหความเห็นชอบในขอบัญญัติงบประมาณ 

ประจําป ๒๕๖๓ ซึ่งการดําเนินการนั้น ท้ังงบประมาณตามขอบัญญัติ ป ๖๓ ทั้งเงิน

เหลือจายที่ไมจําเปน แลวโอนไปตั้งรายการใหม ทั้งเงินสะสมครับ เราก็มีการ

ประชุมสภาขอความกรุณาจากสภาใหความเห็นชอบในงบประมาณ ทั้งขอบัญญัติ

ประจําป ๖๓ ทั้งเงินเหลือจายที่ไมจําเปน ทั้งเงินสะสม ซึ่งสภาก็ไดกรุณาใหความ

เห็นชอบ อันนี้ผมก็ขออนุญาตใชเวลาตรงนี้ขอบคุณทานสมาชิกสภา อบจ.ทุกทาน 

แตการดําเนินงานที่ผานมานั้น ทางฝายผูบริหารก็พยายามที่จะเรงรัดการ

ดําเนินการใหเสร็จและมีการเบิกจายในป ๖๓ ซึ่งเหตุผลสําคัญ ก็เพ่ือใหโครงการ

ตาง ๆ นั้น ไดเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนทันการครับ ไมเปนการเสียโอกาส

ของพี่นองประชาชน ที่จะไดรับการแกไขปญหา จะไดรับการพัฒนาตามโครงการ

ตาง ๆ ที่สภาใหความเห็นชอบครับ แตดวยสถานการณหลาย ๆ อยาง อยางเชน

เรื่องโควิดอยางนี้เปนตน ก็ทําใหโครงการเหลานั้นก็เกิดความลาชาไปบาง แลว

หลาย ๆ โครงการก็จําเปนที่จะตองมกีารแกไขในเรื่องของรูปแบบรายการ ก็ทําให 
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นายก อบจ.ยะลา โครงการตาง ๆ ที่ทางผูบริหารพยายามจะเรงรัดใหมีการเบิกจาย หรือดําเนินการให

เสร็จสิ้น ในป ๖๓  ก็มีโครงการตกคางหลาย ๆ โครงการ ซึ่งก็จําเปนที่จะตองกัน

เงินเพื่อเบิกจายในป ๖๔  ครับ  อันนี้ก็ดวยเหตุผลหลาย ๆ ประการครับ ซึ่งการ

เบิกจายเร็ว การดําเนินการเร็ว มันก็จะเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางมาก

ครับ ซึ่งทางรัฐบาลก็พยายามที่จะให เกิดการเบิกจายไดรวดเร็ว เพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจ ทําใหเงินมีการหมุนเวียน แตก็เนื่องจากวามีเหตุขัดของหลาย ๆ อยาง ก็

ทํ าใหผมตองมาขออนุญาตกันเงิน ในป  ๖๓ เพื่ อ ใช ในป  ๖๔ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีพวกเราทราบครับ ซึ่งสามารถกันเงินไดอีกหนึ่งป ถากัน

เงินปหนึ่งแลว ไมสามารถที่จะดําเนินการไดทัน ก็สามารถขยายเวลาไดอีกปหนึ่ง 

อยางเชนโครงการที่วันนี้ก็มีของป ๖๒ อยูดวยครับ ซึ่งอันนี้ดวยเจตนาจริง ๆ แลว 

ก็ไมอยากที่จะมารบกวนสภานะครับ ในเรื่องของการกันเงิน แตวาก็อยางที่ผมได

บอกก็มีโครงการหลายโครงการที่จําเปนที่จะตองลาชา ดวยขอขัดของ อยางเชนปนี้

ขอขัดของที่เปนไปปญหาใหญจริง ๆ  ก็คือเรื่อง โควิด ทําใหผูประกอบการไม

สามารถที่จะนําวัสดุกอสราง หรือนํามาก็อาจจะเกิดความลาชา เพราะมีการปดล็อค

จังหวัดหลายจังหวัด หรือในเรื่องของคนงาน ก็ไมสามารถที่จะมาทํางานได ซึ่งพวก

เราก็ทราบดีอยูวา แรงงานการกอสรางตาง ๆ นั้น จังหวัดยะลาก็จะพึ่งพาแรงงาน

จากตางประเทศ เชน เขมร และพมา ดวยขอจํากัดเหลานี้ ก็ทําใหงานตาง ๆ เกิด

การสะดุด เกิดการลาชา ก็จําเปนที่จะตองกันเงิน แตสําหรับวันนี้ การกันเงิน

ทั้งหมดนั้นก็เปนเงินเหลือจาย ถาไมมีความจําเปนเราก็มาตั้งรายการใหม ซึ่งสภาได

ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  เพราะฉะนั้น การดําเนินการในป 

๖๓  ก็ไมทันแนนอนครับ วันนี้ก็มากันเงินเพ่ือดําเนินการในป ๖๔ ผมก็ขอใหความ

มั่นใจกับสภาแหงนี้วา งบประมาณท่ีเราขอกันเงินของป ๖๓  เพ่ือจายในป ๖๔  นี้ 

จะพยายามดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปที่มาขออนุมัติสภา แตก็คิด

วาไมนาจะขอขยายเวลาอีกครับ เพราะโครงการตาง ๆ นั้น ก็สามารถดําเนินการได 

แตจะเอาขอสังเกตของทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จากอําเภอ

บันนังสตาวา ภายในระยะเวลาหนึ่งปที่สภาใหความเห็นชอบกันเงินนั้น การ

ดําเนินการในกระบวนการตอไปก็คือการจัดซื้อจัดจาง การหาผูรับจาง ก็จะพยายาม

ดําเนินการ ไมใหอยูในชวงเวลาของอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เชน บานเราในเดือน

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม  ก็จะอยูในชวงหนาฝน  แตก็จะพยายามใหเสร็จ

ภายในหนึ่งปที่สภากันเงินนะครับ  วันนี้ก็ตองขอขอบคุณทางสภาอีกครั้งหนึ่งนะ

ครับ ที่ใหเรากันเงินเพ่ือไปดําเนินการในป ๖๔ และก็อีกโครงการที่สภาใหกันเงิน

แลว เมื่อป ๖๓ แตก็ไมสามารถดําเนินการได ก็จะไปดําเนินการในป ๖๔  ซึ่งเปน 
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นายก อบจ.ยะลา โครงการ ๖๒  อันนี้ก็ดวยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ดวยความ

จําเปนของพ้ืนที่ที่เราจะไปดําเนินการ ซึ่งก็ไมสามารถที่จะดําเนินการไดทัน อันนี้

สภาก็ไดใหความเห็นชอบ ก็อยากที่จะเรียนสภาอีกครั้งหนึ่งวา โครงการตาง ๆ ที่ใช

ขอบัญญัติ ป ๖๓  ที่ใชเงินเหลือจาย ที่ใชเงินสะสม ซึ่งมีอยูหลายโครงการ ก็จะ

พยายามใหทันเบิกจาย กอนที่จะสิ้นปงบประมาณ แตผมคิดวาดูระยะเวลาแลว ดู

ปริมาณงานที่ไดดําเนินการไปแลว  ก็คิดวาผมก็ตองขอรบกวนสภาอีกครั้งหนึ่ง    

นะครับ ในชวงที่จะสิ้นปงบประมาณ เพื่อที่จะใหทานไดกรุณาใหความเห็นชอบ 

หลาย ๆ โครงการท่ีเราจําเปนที่จะตองกันเงิน เพื่อไปเบิกจายในป ๖๔  แตขอเรียน

ใหทานสมาชิกวา โครงการเหลานั้นเราไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปเรียบรอยแลว 

และก็อยูในระหวางการดําเนินการ ประมาณ ๘๐ – ๙๐%  ก็คิดวาบางโครงการ

อาจจะเสร็จสิ้นทัน แตบางโครงการอาจจะเสร็จสิ้นไมทัน ก็จําเปนที่จะตองขอ

รบกวนสภาอีกครั้งหนึ่ง ไดประสานกับทานประธานสภาแลวคราว ๆ  วาถามี

โครงการใดที่จะตองกันเงิน ก็อยากที่จะขอใหทานประธานสภาขอเปดสมัยวิสามัญ

นะครับ อันนี้ก็เพ่ือใหเราดําเนินการไดอยางถูกตอง แตดวยเจตนาจริง ๆ ก็อยากจะ

เรียนสภาวา อยากจะใหโครงการตาง ๆ ที่เปนขอบัญญัติปกติ หรือเงินอะไรนั้น 

สามารถดําเนินการทันในปงบประมาณปกติทั่วไป อยางเชน โครงการขอบัญญัติ ป 

๖๔  ก็อยากจะใหดําเนินการเสร็จสิ้น และสามารถเบิกจายไดทันใน ป ๖๔  นะครับ  

อันนี้ก็เพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเรงรัดการเบิกจาย เพื่อให

เกิดการกระตุนเศรษฐกิจอะไรตาง ๆ ครับ และก็ดวยเห็นประโยชนของพ่ีนอง

ประชาชนวา ถาเราสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว พี่นองประชาชนก็จะไดรับการ

พัฒนา หรือแกปญหาไดรวดเร็ว แตถาเราชาก็เปนการเสียโอกาสของพ่ีนอง

ประชาชน แตก็การปฏิบัติงานก็อาจจะมีขอขลุกขลักบางประการ ซึ่งทุกปเราก็จะ

มาขอสภา แตคิดวาปนี้คงจะมีนอย และตองขอขอบคุณทางคณะกรรมการประเมิน

ที่ไดออกไปประเมินโครงการตาง ๆ ซึ่งก็สบายใจวาโครงการตาง ๆ นั้น ก็ดําเนินการ

เกือบทุกโครงการ เพียงแตวา บางโครงการนั้นเบิกจายไปแลว บางโครงการนั้นยัง

ไมเบิกจายครับ แตสวนใหญแลวก็ไมมีปญหา อยูในขั้นดําเนินการ ซึ่งเกินกวา ๙๐% 

ครับ อันนี้ก็อยากจะเรียนใหทานสมาชิกไดทราบนะครับ อีกอยางก็ตองขอขอบคุณ

ทางองคการบริหารสวนจังหวัด โดยเฉาะสํานักปลัดฯ ที่ไดใหความสะดวกสบายใน

เรื่องของพ้ืนที่จอดรถครับ ก็ไดดําเนินการตามนโยบายที่ผมไดพูดไวในสภา ซึ่งไดรับ

การรองขอจากสมาชิกสภา ซึ่งวันนี้ผมคิดวาทุกคนที่มาประชุมคงจะมีความสุขนะ

ครับ ขอขอบคุณครบั 
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